



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำ รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ มก. สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เวชชะ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552</p> <p>2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการติดตามผลโครงการ ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)</p> <p>3. รายงานความก้าวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการยางพารา ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร</p> <p>4. เอกสารเผยแพร่</p> <p>- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบหนังสือ จำนวน 2 เล่ม ให้แก่กรรมการ ได้แก่ หนังสือ 80 ปีที่มุ่งมั่น ศาสตราจารย์วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ และหนังสือลึคคาเกษตรสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - กันยายน 2549 ซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับ มะรุ่มไม้มหัศจรรย์ สาร โพรคลอราช ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และท่องเที่ยวดินแดนล้านนาหริภุญชัย</p> <p>- เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรจุเนื้อหาข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเล่มเดียวกัน สำหรับนำไปใช้ประโยชน์</p>	ที่ประชุมทราบ
2	คณะทำงานปรับปรุงวิธีการสรรหา	<p>การทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขร่างข้อบังคับฯ ทั้ง 3 ฉบับตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ และมอบ นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์ กรรมการ-สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการออกประกาศฯ ต่อไป</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดนโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่จะต้องดำเนินการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับฯ</p> <p>ประธานฯ รับจะนำไปหารือกับฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
3	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	<p>อนุมัติ โดยมีข้อเสนอนี้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การทำวิทยานิพนธ์หรืองานศึกษาค้นคว้าอิสระควรเน้นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง 2. คณะฯ ควรพัฒนาให้มีจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 3. การจัดทำหลักสูตรควรมีการศึกษาวเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล 	
4	โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	<p>อนุมัติ โดยมีข้อเสนอนี้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นการบริหารงานร่วมกับสถาบันอื่นในการจัดการศึกษา จึงควรมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบที่ดีของมหาวิทยาลัย 2. การจัดทำหลักสูตรควรมีการศึกษาวเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล 3. จากผลการสำรวจด้านการตลาดพบว่า มีผู้สนใจเรียนในระดับปานกลาง จึงควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 4. จากการศึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง เคยประสงค์จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเปิดหลักสูตรนี้แต่เกิดปัญหาอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้า จึงหันไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชน ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ทางการเงินศึกษานั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาส มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางที่จะทำให้กระบวนการในลักษณะนี้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น 5. เนื่องจากหลักสูตรเน้นผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่เปิดกว้างให้แก่บัณฑิตที่จบทุกสาขา ดังนั้น ผู้เข้าเรียนที่เป็นบัณฑิตใหม่ซึ่งยังขาดประสบการณ์ อาจจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพิเศษ และควรสนับสนุนให้อาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาสอนในหลักสูตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 	
5	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	การขออนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ แก่ ฯพณฯ Laurent BILI (นายโลรองต์ บิลี) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย	อนุมัติ	
6	กองแผนงาน	การทบทวนสถานะและแนวทางการดำเนินการ สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	อนุมัติให้ยุบโครงการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยุบสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7	คณะเศรษฐศาสตร์	การโอนย้ายสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติ	
8	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2552	เห็นชอบ ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อเสนอนี้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 (ต่อ)		การพิจารณาต่อเวลาราชการข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2552 จำนวน 10 ราย	อนุมัติ
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศักดิ์ดา อินทรวิชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์พิช จารุพันธุ์
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มีมติให้แต่งตั้ง นางยุพา ปานแก้ว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์วิชัย หลุทัยธนาสันต์
		โครงการก่อสร้างอาคารโดยใช้เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ปี พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การพิจารณาในการดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักและอาคารจอดรถให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนอาคารดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการก่อสร้างในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารในอนาคตต่อไป อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การสร้างอาคารหอพักนิตยของมหาวิทยาลัย เป้าหมายหลักเพื่อรองรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด โดยการก่อสร้างอาคารได้ขอใช้เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สำหรับจำนวนนิสิตที่เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย และหอพักเอกชน โดยรอบมหาวิทยาลัย มีข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยกองกิจการนิสิต จะนำมาเสนอที่ประชุมต่อไป
9	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายณัฐศักดิ์ บุญมี พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ พ.645 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2550
		การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552	อนุมัติ
10	กองกิจการนิสิต	ขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552	
11	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1	
12	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

